
1 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด           

            สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565 
            วันจันทร์  ท่ี   23   พฤษภาคม   25๖5  เวลา  09.30 น เป็นต้นไป 

            ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 
ผู้ประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวินัย ชาไชโย ประธานสภา วินัย     ชาไชโย  

2 นายธีระพงษ์ สมภาร รองประธานสภา ธีระพงษ์     สมภาร  

3 นายนิติธร ชาญวิรัตน์ เลขานุการสภา นิติธร      ชาญวิรัตน์  

4 นายนิรุต โคแก้ว ส.อบต. หมู่ 2 นิรุต       โคแก้ว  

5 นายพสิษฐ์ วุฒา ส.อบต. หมู่ 3 พสิษฐ์       วุฒา  

6 นายหนูเดช พละกล้า ส.อบต. หมู่ 4 หนูเดช       พละกล้า  

7 นายเทียนชัย ไชนา ส.อบต. หมู่ 5 เทียนชัย      ไชนา  

8 นางนิชนาฎ นรจินต์ ส.อบต. หมู่ 6 นิชนาฎ       นรจินต์  

9 นางสาวเบญจวรรณ  แก้วเจริญ ส.อบต. หมู่ 7 เบญจวรรณ  แก้วเจริญ  

10 นายดาวเรือง บุญโคกสี ส.อบต. หมู่ 8 ดาวเรือง       บุญโคกสี  

11 นายสำรอง ต้นกันยา ส.อบต. หมู่ 9 สำรอง        ต้นกันยา  

12 นายหนัน นาเจิมพลอย ส.อบต. หมู่ 10 หนัน      นาเจิมพลอย  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพิทักษ์     ตามบุญ นายก อบต. พิทักษ์     ตามบุญ  

๒ นายณรงค์      บัวใหญ่รักษา รองนายก อบต. ณรงค์      บัวใหญ่รักษา  

๓ นายมนูญ       นอเคน รองนายก อบต. มนูญ    นอเคน  

๔ ร.ต.อ.อนันต์    ขุนสอน เลขานุการนายกฯ อนันต์      ขุนสอน  

6 นางมนัสนันท์  รัตนวิจิตร รองปลัด อบต. มนัสนันท์     รัตนวิจิตร  

7 นายตุลกิตย์ ชีกว้าง หัวหน้าสำนักปลัด ตุลกิตย์       ชีกว้าง  

8 นางอุไรวรรณ อุทัยสา นักวิเคราะห์นโยบายฯ อุไรวรรณ     อุทัยสา  
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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด           

            สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565 
            วันจันทร์  ท่ี  23  พฤษภาคม   25๖5  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 

          ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 
             ....................................  

เปิดประชุมเวลา   09.30   น. 
วันนี้ มีสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุม  ทั้งสิ้น  11   ท่าน  และเม่ือสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยโจด มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายวินัย  ชาไชโย ประธานสภาฯ  จึงเริ่ม
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หรือบุญบั้งไฟ ซ่ึงบาง

หมู่บ้านก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และก็ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัด
งาน ดังนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยดูแลเก่ียวกับการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

ประธานสภาฯ    -  มอบหมายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 
เลขานุการสภาฯ    -  อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ    สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 
                         2565  ลงวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5   ต้ังแต่ต้นจนจบ 
ประธานสภาฯ  -  ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้อ่านบันทึกการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ต่อสภาฯแล้ว  
     นั้นมีสมาชิกสภาฯ  จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  -    ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -    ถ้าไม่มีจะขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม  -    มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ  จำนวน  11  ท่าน  มิมติรับรองรายงานการ 

    ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
        มมีติ      รับรอง  ๑0 เสียง 
         ไม่รับรอง - เสียง 
                 ไม่ออกเสียง       ๑ เสียง 
 

วาระ  ๓.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  1  รายการ 

ประธานสภาฯ    -  เชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 

นายกฯ  -  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  และประกาศใช้แล้วนั้น   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
โจด  มีความจำเป็นที่จะขอมติสภา ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕63  หมวดที่ ๔  ข้อ  ๒7  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน
เพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซ่ึงมีรายละเอียดการโอนลด ตามบัญชีรายการยอดเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำนวน  1  รายการ  งบประมาณ   
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30,000  บาท  เพ่ือโอนต้ังจ่ายรายการใหม่  จำนวน  1  รายการ  งบประมาณ  30,000  
บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
รายการงบประมาณท่ีขอโอนลดงบประมาณ  30,000 บาท  รายละเอียด  ดังน้ี 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ  โครงการติดต้ังปั้มน้ำพร้อมถังเก็บน้ำใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
โนนสัง  จำนวน 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังปั๊มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟฟ้า 
ไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร  
แบบทึบแสงไม่เป็นตะใคร่น้ำ  จำนวน 1 ถัง  พร้อมต่อระบบท่อน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสัง 

รายการงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) งบประมาณ  30,000 บาท  
รายละเอียด  ดังน้ี 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  ปั๊ม
น้ำและถังเก็บน้ำ จำนวน 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติ  กำลังไฟฟ้า  ไม่ต่ำ
กว่า 200 วัตต์  จำนวน 1 เครื่อง  และถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร  แบบ
ทึบแสงไม่เป็นตะไคร่น้ำ  จำนวน 1 ถัง  พร้อมติดต้ังระบบจ่ายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนสัง  ซ่ึงไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นต้องจัดซ้ือตาม
ราคาท้องตลาด 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ  จำนวน  11  ท่าน  มีมติให้ความเห็นชอบ 

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  ด้วยมติ  ดังนี้ 

        มีมติ   เห็นชอบอนุมัติ  ๑0 เสียง 
       ไม่อนุมัติ     - เสียง 
       ไม่ออกเสียง                  ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง   อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
นายกฯ -  เนื่องจากใกล้จะถึงห้วงเวลาของการาจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  ทั้งนี้เพ่ือจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  หากเห็นว่ายังมี
โครงการใดที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขเร่งด่วนแต่ยังไม่ปรากฎในแผนพัฒนาฯ  ขอให้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือเสนอโครงการเพ่ิมเติมเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการเพ่ิมเติมแผน
นั้นมีขั้นตอนทั้งในส่วนของการประชุมคณะกรรมการแผนฯ ร่วมกับการประชุม
ประชาคมระดับตำบล  แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด – 19  และ
จังหวัดขอนแก่นยังไม่มีหนังสือแจ้งยกเลิกให้ดำเนินการประชุมประชาคมได้  ซ่ึงเม่ือ
ทางหมู่บ้านได้ประชาคมและนำส่งโครงการที่จะเพ่ิมเติมแผนแล้ว  คณะกรรมการ
แผนจะต้องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนา  เพ่ือเสนอสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้แผนที่ เพ่ิมเติมก่อน  จึงจะสามารถนำโครงการในแผนพัฒนา  ไป
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้   
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 -  สำหรับหมู่บ้านใดที่จะจัดให้มีการประชุมประชาหมู่บ้าน  หาก ท่านมีความ
ต้องการที่จะทางคณะผู้บริการเข้าร่วมเพ่ือชี้แจงหรือต้องการคำแนะนำในเรื่องใดนั้น
สามารถแจ้งมาทางคณะผู้บริหาร  หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้  ทั้งนี้
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซ่ึงทางคณะผู้บริหารมีความยินดีที่
จะร่วมประชุมร่วมกับทุกท่าน 

นายหนูเดช พละกล้า -  ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับ  การออกหน่วยของสำนักงานพัฒนาสังคมและ 
ส.อบต.หมู่ 4  ความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
นายกฯ   -  ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น  จะได้ 
   ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ  ในวันที่ 30  

พฤษภาคม 2565  โดยในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์  ได้ประสานงานไว้กับผู้นำฝ่ายปกครองในเบื้องต้นแล้ว  ซ่ึง
การารดำเนินงานในครั้งนี้  จะมีแพทย์ร่วมในการตรวจสอบความพิการ  ให้กับผู้ที่ 
ต้องการจะขึ้นทะเบียนผู้พิการ ซ่ึงยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน  ดังนั้นจึงขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตรวจสอบจำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียน  พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง  นำส่งได้ที่หัวหน้าสำนักปลัด และรองปลัด  เพ่ือจะได้
เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป 

เลขานุการ นายกฯ -  ในเบื้องตนได้ประสานเจ้าหน้าจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
มนุษย์  ที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการครั้งนี้   โดยให้นำเฉพาะคนพิการที่ยังไม่มี
บัตรผู้พิการ  หรือคนที่บัตรหมดอายุ  มารับบริการได้ในวันดังกล่าว 

เลขานุการสภาฯ  -  สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ 
ตรวจสอบจำนวนผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนผู้พิการให้ชัดเจน  โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง  
ซ่ึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถกู้ชีพในการรับส่ง  ซ่ึงต้องใช้เวลาพอสมควร  หากเรา
มีข้อมูลที่ชัดเจน  ก็จะทำให้สามารถเพ่ือจะได้วางแผนในการจัดรถกู้ชีพรับส่ง  ให้
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ 
นายก   -  เรื่องการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หากหมู่บ้านใดต้องการที่จะดำเนินการขยาย 

เขตไฟฟ้า  ขอให้ท่านได้ช่วยในการรวบรวมเอกสารเพ่ือที่ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยโจดจะได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ต่อไป 
-  สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ซ่ึงในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
โจด  ได้จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้านเพ่ือไปดำเนินกา รจัดงาน
ดังกล่าวไปแล้วนั้น  ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
โจด  ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  หรือถ้ามีการจัดประชุมภายในหมู่บ้านก็สามารถแจ้งคณะผู้บริหารเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ 

นายหนูเดช พละกล้า -  สอบถามเก่ียวกับถนนเส้นห้วยโจด – หนองโน จะมีการแก้ไขปัญหาเส้นทางนี้ 
ส.อบต. หมู่ 4  อย่างไร 
นายก   -  เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดขอนแก่น  หน่วยงานของเราสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
โดยการซ่อมแซมในบางส่วนเท่านั้น 
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เลขานุการสภาฯ  -  ช่วงนี้โรงเรียนเริ่มเปิดเทอมแล้ว  แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ยังไม่ 
สามารถจัดซ้ือนมได้  ทั้งนี้เนื่องจากรอการประกาศจัดสรรพ้ืนจำหน่ายอาหารเสริม 
(นม)  จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ดังนั้นขอความร่วมมือจาก
ท่านได้ทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบด้วย 

นางนิชนาฎ นรจินต์ -  สืบเนื่องจากเส้นทางโค้งก่อนเข้าหมู่บ้าน  มีน้ำขังตลอดเวลา ปรึกษาที่ประชุมว่า 
ส.อบต. หมู่ 6    จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายก   -  ในเบื้องต้นต้องทำการสำรวจก่อน  เนื่องจากเกรงว่าน้ำที่ท่วมขังน่าจะเกิดจากการ 
   รั่วของท่อประปา  ซ่ึงจะต้องมีการสำรวจเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
น.ส.เบญจวรรณ แก้วเจริญ -  สอบถามเก่ียวกับระบบประปา  หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9  ว่ามีการวาง 
ส.อบต. หมู่ 7   ระบบถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
นายก   -  การวางระบบน่าจะเรียบร้อยแล้ว  ยังคงเหลือในส่วนของการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
นายสำรอง ต้นกันยา -  ในส่วนของประปานั้น  ได้ตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว  ปรากฏว่าเหลือในส่วน 
ส.อบต. หมู่ 9  ของระบบไฟฟ้า  และในส่วนของการขอไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรนั้น กำลังอยู่ในระหว่าง 

ระหว่างการรวบรมเอกสาร ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  
ในการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดำเนินการในครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ  -  ในวาระนี้มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ในเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
   -  หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็น 
  อย่างดียิ่งในการเข้าร่วมการประชุม  และขอปิดการประชุม 
   

ปิดประชุม  เวลา  11.45  น. 

(ลงชื่อ)           
         (นายนิติธร    ชาญวิรัตน์) 
       เลขานุการสภาฯ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
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รายงานการประชุมฯ  ฉบับนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  ได้รับรองแล้วในสมัยประชุม  สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  เม่ือวันที่  23  พฤษภาคม  2565  ตามระเบียบ
กระทรวงหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  
2554  ข้อ  34   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 

 
 

 


